

## Trường mẫu giáo Mầm Non 1

Trường mẫu giáo Mầm Non 1 được thành lập vào ngày 1-3-1958. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, trường nhiều lần tách nhập, di rời về nơi sơ tán và tái thiết để nuôi dưỡng chăm sóc con em cán bộ phục vụ sản xuất và chiến đấu. Trường chuyển mình và gắn bó với những năm tháng ác liệt nhất của đất nước, cho đến đầu năm 1973 giặc Mỹ chấm dứt bắn phá miền Bắc nước ta, một lần nữa nhà trường được hoạt động trở lại trên đúng địa điểm cũ là 24 phố Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng ngày nay.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, trường Mẫu giáo Mầm non 1 luôn đứng trong tốp đầu giáo dục mầm non thành phố và là cánh chim đầu đàn của giáo dục mầm non quận Hồng Bàng. Được công nhận trường chuẩn quốc gia, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2... trường trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trong thành phố.

Nhà trường có diện tích 2.763 m<sup>2</sup>, nằm trên khuôn viên rất đẹp với rất nhiều cây xanh, phòng học thoáng mát, trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại. Sân vườn được quy hoạch tổng thể, sắp xếp vị trí các khu vực chơi ngoài trời hợp lý, thuận tiện. Ấn tượng nhất là khu vui chơi ngoài trời với môi trường thân thiện, giúp các bé được trải nghiệm và hòa mình với thiên nhiên.

Được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh, cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, hiện đại với 11 lớp học và gần 400 trẻ, nhà trường có đủ các phòng chức năng, lớp học trang trí đẹp, thân thiện, gần gũi với trẻ. Môi trường cũng như cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng đồng bộ.

Bếp ăn bán trú được xây dựng đạt chuẩn, bảo đảm các điều kiện chăm sóc trẻ; đồ dùng, thiết bị được đầu tư đồng bộ, thuận tiện cho các cô nuôi thao tác chế biến. Bếp ăn được sắp xếp theo qui tắc một chiều, đảm bảo về vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhiều năm liên tục được đánh giá là bếp ăn đảm bảo chất lượng.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, trường Mẫu giáo Mầm Non 1 quan tâm xây dựng bồi dưỡng đội ngũ. Với tổng số 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn trong đó 97% trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng trau dồi kinh nghiệm, tổ chức và làm điểm các chuyên đề, hội thảo, các hội thi giáo viên giỏi, các mô hình giáo dục mầm non mới. Không chỉ xây dựng tập thể tiêu biểu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn mà trường còn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho giáo dục và chung tay vì thế hệ tương lai. Một trong những động lực mang đến thành công cho nhà trường, phải nói đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, quản lý; sự chung tay góp sức của các bậc phụ huynh, đồng hành cùng mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường.

**Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em là quá trình lâu dài, liên tục, nhưng trong đó, cơ sở khoa học và thực tiễn cho thấy, những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về thể chất, não bộ cũng như tính cách, sự trưởng thành của mỗi người. Hiểu được ý nghĩa đó, gắn liền với quá trình**

triển khai Đề án của Chính phủ Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 tại Hải Phòng. Và 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục bổ ích cho trẻ: từ việc xây dựng môi trường hoạt động trong lớp đến môi trường hoạt động ngoài lớp học đều được nhà trường xây dựng rất tỉ mỉ, theo hướng tiên tiến, hội nhập, góp phần giúp trẻ có nhiều cơ hội để thích nghi và phát triển tốt nhất. Qua 5 năm thực hiện chuyên đề, nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc Dẫn đầu phong trào thi đua " Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và Bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2018”.

Năm học 2020-2021, trường vinh dự là trường duy nhất trong thành phố thực hiện thí điểm Đề án 41 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực trong trường học”. Qua Đề án, nhà trường đã xây dựng với hơn 40 thực đơn phong phú, đa dạng, tăng cường rau xanh. Món ăn ngon, hấp dẫn, đảm bảo cân đối dưỡng chất, định lượng calo cho trẻ. Hầu hết giáo viên có nhiều sáng tạo trong tổ chức giờ ăn, giúp trẻ có thói quen thích ăn rau trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, việc tăng cường các hoạt động thể lực, trẻ được tập thêm bài tập, trò chơi vận động phong phú, mới lạ, kết hợp một số dụng cụ giúp trẻ hào hứng khi tham gia. Qua 2 năm thực, nhiều trẻ có sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối, hài hòa, góp phần nâng cao tầm vóc việt cho trẻ em mầm non Việt Nam.

Điểm mạnh của nhà trường là chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện; thường xuyên tham gia làm điểm các chuyên đề của quận và thành phố; có nhiều thành tích cao trong các phong trào. Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” năm học 2021-2022 đạt kết quả cao: nhà trường 7 giáo viên dạy giỏi cấp quận; 6 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Tập thể và 01 giáo viên được nhận giấy khen của Sở GD&ĐT. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống được diễn ra thường xuyên thông qua hoạt động như “Bé với tạo hình”, “ Bé giúp mẹ việc nhà”, “Bé tập làm bánh”...; các buổi diễn tập kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ; các buổi tham quan một số nghề như làm chiếu cói, tập làm bác nông dân, làm chú bộ đội... Được trải nghiệm, giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để trẻ có đầy đủ hành trang trước khi bước vào lớp 1.

Từ sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Vinh dự được nhận những phần thưởng xứng đáng, cao quý mà Đảng và nhà nước trao tặng như:

Huân chương Lao động hạng Ba

Huân chương Lao động hạng nhì

Huân chương Lao động hạng nhất

2 lần được Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tự hào truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển, trường Mẫu giáo Non 1 với quyết tâm cao hơn, năng động, sáng tạo hơn và tích cực đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh của nhà trường trong những năm học tiếp theo, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mẫu giáo Mầm non 1 tiếp tục nỗ lực, giữ vững mục tiêu giáo dục mầm non của thành phố, với phương châm tất cả vì trẻ em và vì sự phát triển của nhà trường.